

# HUNG YÊN -

## QUÊ HƯƠNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN LINH TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI

PHẠM ĐÌNH PHÚ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên

**Đ**ồng chí Nguyễn Văn Linh - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã nêu một tấm gương sáng ngời của người cộng sản, suốt đời tận tụy vì Đảng, vì nước, vì dân, "cẩn kiệm, liêm chính, chí công, vô tư", một nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo.

Trong những năm đầu tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, trên cương vị Tổng bí thư của Đảng, vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh cụ thể nước ta, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã nêu khá toàn diện, hệ thống và cơ bản quan điểm về đổi mới. Đồng chí khẳng định, đổi mới toàn diện đất nước là một đòi hỏi tất yếu của cách mạng Việt Nam. Song, đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu mà phải giữ vững nguyên tắc, giữ vững định hướng XHCN, giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Theo đồng chí Nguyễn Văn Linh, đổi mới trước hết là đổi mới tư duy, đặc biệt là tư duy kinh tế. Để đổi mới tư duy cần phải chống chủ nghĩa kinh nghiệm, chống lối suy nghĩ chủ quan, bảo thủ, giáo điều, chống việc tách rời lý luận với thực tiễn; đổi mới tư duy và phong cách là khâu mở đầu của sự nghiệp đổi mới.

Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước bắt đầu từ Đại hội VI, có ý nghĩa lịch sử đặt nền móng cho Đảng ta hoạch định Cương lĩnh xây dựng đất nước

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Chính vì vậy, Đảng ta trân trọng và đánh giá cao những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh: "Trong suốt nhiệm kỳ Đại hội VI, với cương vị là Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã cùng tập thể lãnh đạo nhạy bén, chủ động, sáng tạo, khôn khéo léo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua những bước hiểm nghèo của thời kỳ xảy ra những biến động to lớn trên thế giới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới và thu được những thành tựu rất quan trọng, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, cải thiện đời sống nhân dân".

Tên tuổi của đồng chí Nguyễn Văn Linh gắn liền với công cuộc đổi mới đất nước nói chung và với tỉnh Hưng Yên nói riêng. Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên rất vinh dự, tự hào có đồng chí Nguyễn Văn Linh, một người con ưu tú của quê hương. Tinh thần đổi mới, sáng tạo do Đảng ta khởi xướng từ Đại hội lần thứ VI, dưới sự lãnh đạo của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh mở ra thời kỳ phát triển mới cho đất nước, đã và đang thôi thúc Đảng bộ, nhân dân Hưng Yên trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH vì mục tiêu dân giàu, tình mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tỉnh Hưng Yên nằm ở tả ngạn sông Hồng, trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, diện tích 923,09 km<sup>2</sup>, dân số 1,081 triệu người. Là tỉnh có địa hình đồng bằng thuận



nhất, đất đai phì nhiêu, thích hợp với nhiều loại cây trồng. Nhân dân Hưng Yên có truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động, anh dũng, kiên cường trong đấu tranh. Hưng Yên cũng là nơi đã sản sinh ra nhiều bậc hiền tài góp phần làm rạng danh quê hương, đất nước, trong số đó có nhà cách mạng kiên định và sáng tạo - Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh.

Từ khi tham gia hoạt động cách mạng tới lúc đi xa, trong thời gian đảm nhiệm các trọng trách lớn của Đảng và Nhà nước, đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn quan tâm theo dõi từng bước tiến của quê hương. Những lần về thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, gặp gỡ cán bộ, đảng viên và nhân dân quê nhà, Đồng chí luôn căn dặn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh phải tăng cường đoàn kết, thường xuyên làm tốt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đến đời sống nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách ở địa phương, phấn đấu "xây dựng mọi mặt của tỉnh nhà thật tốt, đưa Hưng Yên trở thành một tỉnh mạnh toàn quốc Việt Nam"<sup>1</sup>. Đó là những định hướng rất sát thực, những chỉ đạo trước mắt và lâu dài đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân Hưng Yên.

Quán triệt và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, vinh dự, tự hào và nhận rõ trách nhiệm lớn lao là quê hương đồng chí Nguyễn Văn Linh, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên quyết tâm phấn đấu, sáng tạo và đã giành được những thành tựu to lớn, toàn diện, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế.

Trước kia, Hưng Yên là một tỉnh nghèo thuần nông, "vùng trũng kinh tế" trong khu vực. Tháng 1-1997, tỉnh Hưng Yên được tái lập. Từ nền công nghiệp nhỏ bé về quy mô và giá trị, ít ngành nghề, Hưng Yên đã chủ động nghiên cứu, học tập kinh nghiệm các tỉnh bạn, tìm ra cách làm và bước đi riêng nhằm phát triển công nghiệp phù hợp với điều kiện, đặc điểm địa phương. Đến nay, Hưng Yên đã hình thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, điểm công nghiệp với trên 400 dự án đầu tư trong và ngoài nước, giá trị sản xuất đạt trên 7000 tỷ đồng (gấp gần 20 lần năm 1996), tạo việc làm cho gần 10 vạn lao động. Năm 2004, Hưng Yên là tỉnh đứng thứ 12 về tốc độ phát triển, thứ 19 về giá trị sản xuất công nghiệp trong 64 tỉnh, thành của cả nước.

Nông nghiệp, nông thôn Hưng Yên đã có sự đổi mới mang tính cách mạng. Hiện nay, người nông dân tự chủ, sáng tạo, năng động trong sản xuất kinh doanh, đã trụ vững trong kinh tế thị trường. Sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi đã thể hiện khá rõ. Các vùng sản xuất hoa, cây cảnh, cây ăn quả, cây dược liệu... được mở rộng với nhiều sản phẩm hàng hoá đặc sản, có uy tín trên thị trường Hà Nội và cả nước; đã xuất hiện các mô hình sản xuất thu nhập 100 triệu đồng/ha, 100 - 200 triệu đồng/hộ. Bộ mặt nông thôn, đời sống của người nông dân đổi thay rất nhiều so với trước đây. Số hộ giàu tăng nhanh, số hộ nghèo còn 3%, không còn hộ ở nhà tranh vách đất.

Cùng với sự đổi mới, phát triển về kinh tế, lĩnh vực văn hoá có sự khởi sắc. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, làng xóm, cơ quan, đơn vị văn hoá được đông đảo cán bộ, nhân dân hưởng ứng và đạt được kết quả tốt. Đến nay, Hưng Yên có trên 50% số làng, 85% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá; có gần 500 đội văn nghệ quần chúng, hàng trăm câu lạc bộ thể dục thể thao, hơn 100 di tích lịch sử-văn hoá được trùng tu, tôn tạo với sự đóng góp tích cực của nhân dân. Nhiều lễ hội văn hoá truyền thống mang đậm những giá trị nhân văn được khôi phục. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Sự nghiệp giáo dục, đào tạo được mở rộng về quy mô, chú trọng nâng cao chất lượng toàn diện cả đối với giáo dục phổ thông và hướng nghiệp, dạy nghề. Tỉnh đã tập trung đầu tư vào hai khâu then chốt: nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và huy động các nguồn lực xây dựng các trường học kiên cố, cao tầng. Đội ngũ giáo viên phổ thông cơ bản đạt chuẩn, tỷ lệ trên chuẩn cao, 30% giáo viên là đảng viên. Gần 80% phòng học phổ thông được xây dựng kiên cố, cao tầng. Tỉnh rất chú trọng đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục; là tỉnh thứ 8 trong cả nước hoàn thành phổ cập giáo dục THCS. Năm học 2003 - 2004, ngành giáo dục Hưng Yên được nhận cờ Đơn vị dẫn đầu toàn quốc.

Sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm phát triển: hoàn thiện và mở rộng cơ sở khám chữa bệnh ở các tuyến tỉnh, huyện, xã; công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu, phòng chống các bệnh xã hội



được tăng cường; đã xoá mù loà do đục thủy tinh thể cho các đối tượng chính sách và người nghèo; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các dịch bệnh lây lan; tỷ lệ sinh giảm nhanh, đạt mức sinh thay thế từ năm 2001; tỷ lệ tăng dân số ở mức dưới 1%, chất lượng dân số từng bước được nâng lên; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm dưới mức trung bình toàn quốc; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục tốt hơn. Vấn đề giải quyết việc làm, phòng chống tệ nạn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động trợ giúp, từ thiện nhân đạo được mở rộng và đạt kết quả tốt.

Lĩnh vực khoa học - công nghệ, thông tin truyền, thể dục thể thao có nhiều tiến bộ. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì và mở rộng, thể trận quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân được tăng cường, tình hình an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp được củng cố và tăng cường. Giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức trong cán bộ, đảng viên được đẩy mạnh, từ đó tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên được chú trọng và đạt kết quả tốt. Cuộc vận động xây dựng chính đốn Đảng, phê bình và tự phê bình được thực hiện nghiêm túc; công tác kiểm tra được tăng cường về tổ chức và hoạt động, có tác dụng thiết thực; phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh được đẩy mạnh. Hàng năm có 70- 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, số cơ sở Đảng yếu kém giảm dần; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 70%; đảng viên không đủ tư cách giảm còn dưới 1%. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng, đánh giá, luân chuyển cán bộ bám sát yêu cầu đổi mới, thực hiện đúng quy trình, theo nguyên tắc mở rộng dân chủ và công khai. Bộ máy chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn theo hướng ngày càng tinh giản, tăng cường chuyên trách và nâng cao hiệu lực điều hành và hiệu quả công tác. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng có nhiều cố gắng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động và hướng về cơ sở; nội dung sinh hoạt và phong trào thi đua ngày càng thiết thực hơn, thu hút ngày càng nhiều quần chúng tham gia.

Sau gần 20 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, diện mạo của Hưng Yên đã đổi thay rất nhiều. Tốc độ đô thị hoá đang diễn ra khá nhanh. Thị xã Hưng Yên nhỏ bé, trầm lắng trước đây, nay sôi động và to đẹp hơn nhiều, với cơ sở hạ tầng kĩ thuật được xây dựng và phát triển theo hướng hiện đại hóa. Đại lộ Nguyễn Văn Linh đang được mở rộng và sẽ là đường phố dài, rộng, đẹp nhất của thành phố Hưng Yên trong tương lai. Những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên có được hôm nay là do quán triệt và vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng vào thực tiễn địa phương, đã tạo thế và lực rất quan trọng cho bước phát triển mới trong chặng đường tiếp theo.

Trước yêu cầu mới của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, Hưng Yên vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế nhất định: tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhưng chưa đồng đều giữa các ngành, các vùng, khu vực; lĩnh vực văn hoá xã hội có mặt còn bức xúc, nhất là vấn đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, giải quyết các tệ nạn xã hội. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị các cấp đã được tăng cường, song vẫn còn một số cấp uỷ Đảng, chính quyền cơ sở hoạt động kém hiệu quả, hiệu lực; một bộ phận cán bộ, đảng viên phẩm chất và năng lực chưa tương xứng yêu cầu nhiệm vụ...

Trong thời gian tới, phát huy thành quả đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, học tập, công tác, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Hưng Yên thành tỉnh mạnh như mong muốn của cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh.

1. Trích bức Điện của đồng chí Nguyễn Văn Linh, tháng 11-1997, gửi Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIV.